



ฉบับที่ 20/2561

เรื่อง การจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2018 ของธนาคารแห่งประเทศไทย

วันนี้ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิดงาน “Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินด้วยการนำเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ รวมทั้งเป็นการสื่อสารนโยบายการประยุกต์ใช้ FinTech ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของประเทศให้มีการรับรู้เป็นวงกว้าง ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์

ดร.วิรไท ได้กล่าวในสุนทรพจน์เปิดงานใจความสำคัญว่า การนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินและการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการเงิน ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความหลากหลายและเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง ซึ่ง SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนานี้ โดยที่ ธปท. มีเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเงินและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชำระเงิน บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจและไอทีชั้นนำ และผู้ให้บริการด้านฟินเทค โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน และผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามรับชมการสัมมนาผ่าน Facebook Live ธปท.

การจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2018 ในครั้งนี้มุ่งเน้นที่บริการด้านสินเชื่อ การชำระเงิน และโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ซึ่งได้รวบรวมวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีทางการเงินและช่วยวางแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมด้านฟินเทคที่เหมาะสมของไทยและภูมิภาคต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

19 มีนาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน

โทรศัพท์ 0 2 283 6848

E-mail: ThunyacR@bot.or.th